
 

 

130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 510  —  402. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um rekjanleika kjöts.

Frá Þuríði Backman.

1. Mun ráðherra beita sér fyrir því að settar verði reglur um rekjanleika og merkingar um
upprunaland á innfluttu kjöti?

2. Ef svo er, hvenær má vænta reglugerðar um rekjanleika og merkingar á innfluttu kjöti?
3. Hvenær má vænta þess að upprunamerkingar á innlendu kjöti skili sér á neytenda-

umbúðir?


